



สอ.คสช.

## ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

### เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมการหรือป้องกันต่อความเสี่ยง ที่ทำให้ งานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสหกรณ์ จึงมุ่งมั่นดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยจะครอบคลุมความเสี่ยงในแต่ละด้าน และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และข้อกำหนดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และให้บุคลากรสหกรณ์ ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ ดำเนินการ และฝ่ายจัดการทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง อันจะก่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี การที่สหกรณ์ จะดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดี ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 จึงมีมติ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

3. มีการกำหนดแผนการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

4. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ให้บุคลากรของสหกรณ์มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567

(นายวินิจ ชุณสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด